

บาท/ดอลลาร์เช้านี้แข็งค่าเล็กน้อยตามภูมิภาค, รอปัจจัยใหม่ผลักดันตลาด

*บาท/ดอลลาร์เช้านี้แข็งค่าเล็กน้อยตามทิศทางสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่ ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทในวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบเพื่อรอปัจจัยใหม่เข้ามาผลักดันตลาด

*ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทียบยูโรและเยนในการซื้อขายเมื่อวานนี้ ที่ตลาดนิวยอร์ก ขณะที่เทรดเดอร์ลดการคาดการณ์ว่า นายเบน เบอร์นันท์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะระบุถึงการปรับลดการเข้าซื้อพันธบัตรสหรัฐ ในการแถลงช่วงกลางสัปดาห์นี้

*จุดสนใจของตลาดจะอยู่ที่การแถลงนโยบายของนายเบอร์นันท์ ต่อสภาองเกรสในวันพุธนี้ หลังการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดในช่วงที่ผ่านมา ได้กระตุ้นการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะปรับลดการซื้อพันธบัตรเร็วกว่าคาด ขณะที่เฟดจะเปิดเผยรายงานการประชุมครั้งล่าสุด ในวันพุธนี้ด้วย

*เยนติดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปีครึ่ง เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังนายอาคิรา อามาริ รมว.เศรษฐกิจของญี่ปุ่น ระบุว่าค่าเงินเยนมากเกินไปของเยน มีการปรับฐานไปมากพอสมควรแล้ว และการอ่อนค่าต่อไปของเยน อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น

*ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จะมีการประชุมในวันนี้และวันพรุ่งนี้ โดยคาดว่า บีโอเจจะคงนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจจะพิจารณาแผนการซื้อพันธบัตร เพื่อสกัดกั้นการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.868 บาท

*09.38 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.73/77 จาก 29.79/84 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.70/74 จาก 29.81/83 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.55/57 จาก 102.25 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2887/88 จาก 1.2888 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"วันนี้คงจะ sideways มีช่วงของการพักบ้าง หลังจากที่เหวี่ยงมามาก ก่อนหน้านี้ ก็คงรอบจ๊อบใหม่ๆ เข้ามาเติมก่อน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ตามสกุลเงินในภูมิภาค ขณะที่ ดอลลาร์/บาท เข้าสู่การพักฐานในระยะสั้น หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมามากแล้ว ในช่วงก่อนหน้านี้

ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวตามสกุลเงินในภูมิภาคเป็นหลัก ระหว่างรอบจ๊อบใหม่เข้ามาในตลาด โดยมองแนวต้านไว้ที่ 29.70 และแนวรับที่ 29.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้